

“คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลนาป่า”

เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนาป่าได้จัดทำโครงการจัดการประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการจัดการประชุมประชาคมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนแล้ว ยังมีกิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง จำนวน 16 ชุมชน

คณะกรรมการชุมชน คือ คณะบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชนและได้รับการประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจากนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ตามระเบียบเทศบาลตำบลนาป่า ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตชุมชนนั้น เพื่อบริหารงานชุมชนย่อยในเขตเทศบาล สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมการศึกษา รักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของชุมชน โดยในชุมชนหนึ่งให้มีคณะกรรมการชุมชนหนึ่งคณะ มีจำนวน 9-15 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการชุมชน รองประธานคณะกรรมการชุมชน เลขานุการ กรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและสังคม ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้ง ให้กระทำโดยเปิดเผย และต้องมีกรรมการร่วมประชุมกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด การลงมติข้อปรึกษาในการประชุมนั้น ให้ถือเสียงข้างมาก และให้คณะกรรมการชุมชน สรุปผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาชุมชน เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาชุมชน และในการประสานงานด้านการพัฒนาชุมชนกับเทศบาลตำบลนาป่าหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชนสามารถนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการด้านการพัฒนาอาชีพชุมชนส่งเสริมรายได้ให้ประชาชน โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในชุมชน เป็นต้น โดยต้องมีทักษะในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้จัดกิจกรรมในชุมชน แหล่งที่มาของงบประมาณ อาทิเช่น งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาป่า (สปสช.) งบประมาณเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลนาป่าหรือจากกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการชุมชนยังต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพราะหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจนำมาซึ่งความผิดตามกฎหมายได้ จึงมีความจำเป็นที่คณะกรรมการชุมชน ต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของชุมชน เพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ต่อไป

กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชุมชนและประชาชนทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาร่วมกับทางเทศบาลตำบลนาป่าด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป มีการกำหนดแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกัน โดยจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาป่า จะมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ระบุถึง องค์กรชุมชน และกิจการของภาคประชาชนไว้ชัดเจน ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญห ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาของตำบลนาป่าจะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต